

Số: 181/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 1983

THÔNG BÁO

Về việc họp bàn việc tách lưới điện phục vụ cho sản xuất công nghiệp

Ngày 02-8-1983 đồng chí Võ Thành Công, Phó Chủ Tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thay mặt Thường trực Ủy ban chủ trì buổi họp bàn biện pháp tách lưới điện phục vụ cho sản xuất công nghiệp ra khỏi lưới điện phục vụ sinh hoạt của thành phố.

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ tách lưới điện đã cử đại diện đến tham gia buổi họp.

Sở Điện lực báo cáo tình hình lưới điện như sau :

- Trong 105 cơ sở sản xuất công nghiệp theo dự kiến của Ủy ban kế hoạch thành phố đề nghị cấp điện ưu tiên thì có 66 hộ có thể thực hiện được.

- Tổng kinh phí là 1,2 triệu đồng.

- Trong năm 1983 nếu cung cấp vật tư đầy đủ, với sự nỗ lực lớn Sở Điện lực có thể thực hiện được 40 điểm.

Sở Điện lực thành phố cùng với Ủy ban kế hoạch thành phố cần được giải quyết ưu tiên cấp điện và đề nghị các Bộ chủ quản của những xí nghiệp đó liên hệ với Bộ Điện lực và Công ty điện lực 2 để giải quyết.

Đồng chí Võ Thành Công đã giao nhiệm vụ cho Sở Điện lực cùng Ủy ban kế hoạch thành phố tiếp tục nghiên cứu thêm đối tượng ưu tiên cấp điện (ngoài các xí nghiệp công nghiệp).

- Về vốn : Sở Điện lực có văn bản đề nghị Bộ Điện lực chỉ đạo cho công trình tách lưới điện phục vụ sản xuất công nghiệp của thành phố 6 triệu đồng (quy ra vật tư). Phần còn lại chi vào Ngân sách thành phố và quỹ phát triển sản xuất của xí nghiệp.

- Về vật tư : Công ty Vật tư tổng hợp tận dụng vật tư hiện có cung cấp cho công trình tách lưới điện đồng thời hết sức tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Điện lực về dây dẫn điện, sắt thép, máy biến thế... Sau khi ban hành thông báo 1 tuần, Sở Điện lực thành phố phải có văn bản dự trữ vật tư cho việc tách lưới điện gửi ra Bộ Điện lực.

Nhân cuộc họp, đồng chí Võ Thành Công thay mặt UBND thành phố đã biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ, nhân viên ngành điện,

trong thời gian ngắn đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị của UBND thành phố về việc nghiên cứu tách lưới điện phục vụ sản xuất công nghiệp thành phố.

Văn phòng UBND thành phố xin thông báo những nội dung chủ yếu trong cuộc họp về tách lưới điện phục vụ sản xuất công nghiệp của thành phố để các sở ban ngành có liên quan tổ chức thực hiện.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Gia